

DÒNG MẾN THÁNH GIÁ HÀ NỘI

Tổng Giáo Phận Hà Nội

----000----

THƯ CHÚC TẾT NGUYÊN ĐÁN XUÂN GIÁP THÌN 2024

**Kính gửi: Quý Bà, quý Chị Phụ Trách, quý Chị em trong Hội Dòng,
Quý Anh Chị em Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế
trong gia đình Mến Thánh Giá Hà Nội thân mến,**

Trong niềm vui đón Tết Cổ Truyền của dân tộc, em xin gửi lời Chúc Mừng Năm Mới đến Quý Bà, quý Chị Phụ Trách, quý Chị em trong Hội Dòng tại quê nhà, Sài Gòn cũng như hải ngoại, cùng toàn thể Anh Chị em Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế của Gia đình MTG Hà Nội, lời cầu chúc bình an, tràn đầy ân lộc và hạnh phúc của Chúa Xuân trong Năm Mới 2024 này.

Cuộc sống hôm nay có quá nhiều khó khăn thử thách, thế giới chúng ta đang sống là một thế giới đồng tiền thống trị và điều khiển mọi sự. Con người bị chi phối và nghiêng chiều về nó, sẵn lòng phàm hóa mọi sự, bỏ Chúa ra khỏi đời sống, thậm chí mất niềm tin vào Thiên Chúa nữa.... làm chúng ta xao xuyến, lo lắng và tìm cách đối phó... Chúng ta hãy đặt niềm tin nơi Chúa, hãy chạy đến với Ngài trong mọi hoàn cảnh, để cho Lời Chúa hướng dẫn, qua đó ta sẽ được bình an và lan tỏa đến cho mọi người.

Nhân dịp bước sang Năm Mới, nhìn lại thời gian qua chúng ta dâng lên Chúa tâm tình **Tạ Ơn** vì muôn ân huệ đã lãnh nhận. Chắc chắn có nhiều điều chúng ta không muốn, không thích, nhưng với niềm tin thì: **Tất cả đều là Hồng Ân** của Thiên Chúa ban cho chúng ta. Gia đình Mến Thánh Giá Hà Nội lớn mạnh và khang trang như ngày nay, Em xin gửi lời tri ân tới quý Bà, quý Chị tiền nhiệm, toàn thể chị em trong Hội Dòng và Hiệp Hội đã hao mòn sức khỏe, dày công vun đắp và vẫn đang tiếp tục tiến bước, dẫn thân và sống Linh đạo Mến Thánh Giá mỗi ngày. Qua đây, em cũng muốn nói lên lời XIN LỖI tới mọi người, đôi khi bằng cách này hay cách khác đã làm mọi người phiền lòng, suy nghĩ... Năm cũ 2023 đang dần khép lại, trong niềm vui của tinh thần Hiệp Hành, đồng thời cũng mở ra năm mới 2024 với bao hy vọng, năm **Canh tân Đời sống Đức tin các Hội đoàn** – theo định hướng của Tổng Giáo phận. Chúng ta đều hướng đến một tương lai trong niềm tin và phó thác nơi Chúa Xuân, với quyết tâm cùng nhau xây dựng Hội Dòng và Cộng đoàn hiệp nhất yêu thương, tiếp tục phát huy chủ đề năm mục vụ trong Giáo phận theo Ơn gọi và Linh đạo Mến Thánh Giá. Trước thềm Năm Mới Giáp Thìn, Em cầu chúc Quý Bà, quý Chị em cùng toàn thể Anh Chị em Hiệp Hội MTG Tại Thế:

**Năm Mới tràn đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần, vui khỏe, tươi trẻ
và chan chứa Hồng Ân của Chúa Xuân.**

**Đồng thời cùng bước vào Mùa Chay 2024 Thánh Thiện, đạo đức và sốt sắng,
hầu mai sau chúng ta được vui hưởng Mùa Xuân biết diệt trên Nước Trời.**

Nguyện xin Thiên Chúa là Chúa của Mùa Xuân chúc phúc cho những nguyện ước của chúng ta và ban muôn ơn lành cho tất cả chúng ta trong Năm Mới này.

Hiệp nhất trong cầu nguyện và trong Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2024

Nt. Maria Đỗ Thị Như Hoa
Tổng Phụ Trách